

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
ว่าด้วยรัฐประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยรัฐประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (The International Symposium on the theme “Constitutional Democratic State”) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องในวาระครบรอบ ๘ ปีของการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ประเทศต่าง ๆ ที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

การประชุมครั้งนี้มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ ประเทศ สำหรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย

๑. พลเอก ธีรเดช มีเพียร	ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา	หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
๒. นายประจิดต์ โรจนพฤกษ์	สมาชิกวุฒิสภา	ผู้แทนรัฐสภาไทย
๓. นายกรัณ จันทจรสวัสดิ์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	เลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากศาลรัฐธรรมนูญไทยเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย

๑. นายชัช ชลวร	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	หัวหน้าคณะผู้แทนศาล รัฐธรรมนูญไทย
๒. นายเฉลิมพล เอกอุรุ	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญไทย
๓. นายเวคิน รัตนพันธ์	ข้าราชการสำนักงาน เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ	เลขานุการคณะผู้แทน ศาลรัฐธรรมนูญไทย

การประชุมประกอบด้วย

พิธีเปิดการประชุม มีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย นาย Susilo Bambang Yudhoyono ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์หลัก ซึ่งมีใจความสำคัญในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านและยินดีต่อความสำเร็จของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นับตั้งแต่มีการก่อตั้งจนมีวาระการดำเนินงานครบรอบ ๘ ปี นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด เนื่องจากประชาชนเป็นผู้กำหนดและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติสูงสุดที่จะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญนั่นคือผลประโยชน์แห่งชาติ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญนับเป็นองค์กรหลักในกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการประชุมนี้ นับเป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ และยังผลให้เกิดการพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญต่อไป

การประชุมเต็มคณะ วาระที่ ๑ มีขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Shangri-La โดย นาย Mohammad Mahfud MD ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงหลัก ซึ่งมีใจความสำคัญ คือ การเกิดขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปทางการเมืองภายในประเทศ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญนับเป็นองค์กรที่ยังใหม่ แต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนตั้งเกราะป้องกันรัฐธรรมนูญของประเทศ ให้การดำเนินการใด ๆ เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ซึ่งการประชุมนี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียจักได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ ที่มีศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานหรือที่เพิ่งก่อตั้งเช่นเดียวกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็ตาม อันจะส่งเสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพัฒนายิ่งขึ้นไป

การอภิปรายกลุ่มวาระที่ ๑ ในหัวข้อ บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการส่งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การอภิปรายกลุ่มวาระที่ ๑ ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

การอภิปรายกลุ่มวาระที่ ๒ ในหัวข้อ กระบวนการตรากฎหมายในระบอบประชาธิปไตย

การอภิปรายกลุ่มวาระที่ ๒ ให้ความสำคัญกับกระบวนการตรากฎหมายของประเทศต่าง ๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐสภาเป็นองค์กรหลักในการตรากฎหมาย

การอภิปรายกลุ่มวาระที่ ๓ ในหัวข้อ กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญ

การอภิปรายกลุ่มวาระที่ ๓ ให้ความสำคัญกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญว่าสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้อย่างไร

การประชุมเต็มคณะ วาระที่ ๒ เป็นการสรุปผลการประชุมทั้งหมดโดย นาย Janedjri M. Gaffar เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเน้นย้ำความสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญและรัฐสภาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

บทบาทของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมในวาระต่าง ๆ ทุกวาระ นอกจากนี้ในการอภิปรายกลุ่มวาระที่ ๒ นายประจิตต์ ไรจนพฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนรัฐสภาไทยได้นำเสนอเอกสารวิชาการ เรื่อง กระบวนการตรากฎหมายในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย (Democratization of Lawmaking Process in Thailand) ในนามของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย โดยมีสาระสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทยที่ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการตรากฎหมายแต่ละฉบับภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Mohammad Mahfud MD ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวขอบคุณทางศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพ ที่ได้ให้การต้อนรับและจัดการประชุมได้เป็นอย่างดี

ประเทศไทยและอินโดนีเซียยังถือว่าเพิ่งจะอยู่ในระยะเริ่มต้นสำหรับการมีศาลรัฐธรรมนูญโดยประเทศไทยก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญมาแล้ว ๑๒ ปี ส่วนอินโดนีเซีย ๘ ปี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศจะต้องเรียนรู้ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อันจะทำให้เกิดผลดีต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศและต่อภูมิภาค



นาย Susilo Bambang Yudhoyono ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกล่าวสุนทรพจน์
ในระหว่างพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี



พลเอก ธีรเดช มีเพียร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และนายซัง ซลวร หัวหน้าคณะผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญไทย
ในระหว่างพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยและคณะผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญไทยในระหว่างการประชุมเต็มคณะ
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Shangri-La



นายประจितต์ โรจนพฤกษ์ ผู้แทนรัฐสภาไทย นำเสนอเอกสารวิชาการ
เรื่อง กระบวนการตรากฎหมายในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมวาระที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Shangri-La



พลเอก ชีรเดช มีเพียร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย รับมอบของที่ระลึกจาก นาย Mohammad Mahfud MD ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างการเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Shangri-La



พลเอก ชีรเดช มีเพียร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย มอบของที่ระลึกให้กับนายธานีป อุบัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ในระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนรัฐสภาไทยและ คณะผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญไทย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต